

HƯỚNG DẪN
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÁC CẤP HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
TOÀN QUỐC LẦN THỨ X HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM
NHIỆM KỲ 2015- 2020

Ban Thường vụ đã ban hành Kế hoạch số 166 KH/HNBVN, ngày 7/5/2014 về việc tổ chức Đại hội các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng. Đại hội các cấp có nhiệm vụ triển khai thực hiện, đặc biệt quan tâm kiểm điểm, đánh giá toàn diện, sâu sắc các mặt hoạt động của Hội và hoạt động báo chí trong 5 năm qua, và thông qua phương hướng, nhiệm vụ của Hội trong 5 năm tới.

Để thực hiện tốt Kế hoạch này, tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2015- 2020, Thường trực Thường vụ hướng dẫn chi tiết các bước và nội dung thực hiện như sau:

I- TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÁC CẤP CƠ SỞ

Các cấp Hội tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 5 năm đối với Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố và các Liên Chi hội; 2 năm rưỡi đối với các Chi hội trực thuộc Trung ương Hội, các Chi hội thuộc các cấp hội.

Những HNB tỉnh, thành phố đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ trong các năm 2012, 2013, đầu năm 2014 thì không tổ chức Đại hội, mà chỉ tổ chức hội nghị để thực hiện các nội dung cần thiết của Đại hội đại biểu toàn quốc.

Để thuận tiện cho việc tổng kết và chuẩn bị nhân sự chung, các cấp Hội tiếp tục quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thường trực Thường vụ Hội tại văn bản số 685 CV/HNBVN, ngày 26/7/2013 về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội nhiệm kỳ cho gần với Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam sau khi xin ý kiến của cấp ủy đảng trực tiếp. Theo đó, những tổ chức hội kết thúc nhiệm kỳ trong năm 2014 và năm 2015 và đầu năm 2016 có thể điều chỉnh thời gian tổ chức đại hội vào quý IV năm 2014 hoặc quý I, II năm 2015.

Về quy mô, những Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, Liên chi hội và Chi hội Nhà báo trực thuộc có dưới 400 hội viên thì tổ chức Đại hội hoặc hội nghị toàn thể. Những đơn vị Hội có số lượng trên 400 hội viên trở lên, nếu không có điều kiện, thì tổ chức Đại hội đại biểu.

2- Nội dung Đại hội, hội nghị các cấp

Các cấp Hội cơ sở: HNB các tỉnh, thành phố; các Liên Chi hội, các Chi hội trực thuộc trung ương và các chi hội thuộc các cấp hội tổ chức Đại hội nhiệm kỳ hoặc Hội nghị để tổng kết công tác, xác định phương hướng nhiệm vụ, bầu các cơ quan lãnh đạo và bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên và Đại hội đại biểu toàn quốc.

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, các Liên Chi hội có nhiệm vụ: a) Thảo luận các văn bản do Ban Chấp hành Hội Trung ương soạn thảo để trình Đại hội đại biểu HNBN; b) Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, báo cáo của Ban Chấp hành, quyết định nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; sửa đổi, bổ sung quy chế của Hội Nhà báo tỉnh, của Liên Chi hội (nếu có); c) Bầu Ban chấp hành và bầu đại biểu dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam.

Nhiệm vụ của Đại hội chi hội (trực thuộc Trung ương hoặc trực thuộc Hội địa phương) là: Quán triệt, thảo luận những vấn đề do Ban Chấp Hành HNBN và Hội cấp trên đề ra; Tổng kết hoạt động của Chi hội và quyết định nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ tới; bầu đại biểu dự Đại hội cấp trên, Bầu Ban Thư ký, Thư ký, Phó Thư ký chi hội.

2.2. Thảo luận các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ X

Ngoài các nội dung Đại hội, hội nghị ở cấp hội mình, các cấp hội có trách nhiệm tổ chức để các hội viên thảo luận, đóng góp ý kiến vào các Dự thảo văn kiện của Đại hội X, gồm: Báo cáo chính trị trình Đại hội X, Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam và các văn bản khác nếu có.

- Tổ chức họp toàn thể hội viên chi hội để quán triệt kế hoạch tổ chức Đại hội, giới thiệu các văn kiện để hội viên tham gia ý kiến vào các văn bản Dự thảo theo văn bản hướng dẫn.

- Các cấp Hội thảo luận và tổng hợp ý kiến đóng góp từ các Chi hội Nhà báo vào Dự thảo các văn kiện Đại hội X và Bản Hướng dẫn cách thức đóng góp ý kiến (có số liệu cụ thể về số ý kiến, về nội dung các điểm đã nêu trong các dự thảo).

- Ban Chấp hành Hội nhà báo các tỉnh, thành phố, Liên chi hội và Ban Thư ký Chi hội trực thuộc hoàn chỉnh các văn bản tổng hợp ý kiến gửi về Trung ương Hội (qua Ban Công tác Hội) trước ngày 20 tháng 5 năm 2015 (theo dấu Bưu điện).

2.3. Bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc

Tổng số đại biểu chính thức dự Đại hội dự kiến là 450- 470. Trong đó, số được bầu của các cấp Hội là 420; các ủy viên Ban Chấp hành Hội khóa IX là đại biểu đương nhiên.

Các cấp Hội bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc bằng phiếu kín. Số lượng đại biểu được bầu theo quy định tỷ lệ 1/50; danh sách hội viên của các cấp hội được chốt vào thời điểm 31/12/2014. Đại biểu trúng cử phải có có phiếu bầu quá nửa số hội viên được triệu tập.

Tiêu chuẩn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu HNBNVN lần thứ X:

- Là những người đã được cấp Thẻ hội viên niên hạn 2011- 2016,
- Có lập trường tư tưởng vững vàng, quan điểm báo chí đúng đắn,
- Có đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới báo chí,
- Thực hiện tốt Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không có biểu hiện tiêu cực, vi phạm pháp luật,
- Tích cực tham gia hoạt động và nhiệt tình với công tác Hội.

Sau đây là một số quy định cụ thể khác về việc bầu đại biểu.

1- Các Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, Liên Chi hội trực thuộc Trung ương có số hội viên dưới 80 được bầu 2 đại biểu chính thức.

2- Khi bầu đại biểu theo tỷ lệ 1/50, thì số dư đại biểu ở một đơn vị là 30 trở lên thì được bầu thêm 1 đại biểu chính thức.

3- Các Chi hội Nhà báo trực thuộc Trung ương có ít hội viên sẽ được ghép theo cùng ngành nghề, cùng một Bộ, Ban, ngành, đoàn thể để bầu đại biểu đi dự Đại Hội X theo nguyên tắc dưới 30 hội viên được bầu 1 đại biểu. Ban Thường vụ HNBNVN sẽ chỉ định Thư ký một Chi hội đứng ra tổ chức Hội nghị để bầu đại biểu.

4- Giao Ban Công tác Hội HNBNVN lập kế hoạch triệu tập và chủ trì việc bầu đại biểu đi dự Đại hội ở những đơn vị ghép có đặc thù khác còn lại, cũng theo nguyên tắc 30 hội viên được bầu 1 đại biểu.

5- Khi bầu đại biểu theo tỷ lệ ở các cấp, số dư trên 60% mới tính để bầu thêm 1 đại biểu.

Ngoài số lượng đại biểu chính thức, các cấp Hội, tùy theo số lượng hội viên, bầu từ 1 đến 2 đại biểu dự khuyết theo những tiêu chuẩn như đại biểu chính thức để thay thế khi cần thiết.

Văn bản phân bổ số lượng đại biểu được bầu và mẫu lý lịch trích ngang của các đại biểu được bầu đi dự Đại hội X sẽ được Trung ương Hội gửi tới từng đơn vị.

2.4. Giới thiệu nhân sự vào Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam

Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khoá X được dự kiến từ 51- 55 uỷ viên, là những hội viên- nhà báo tiêu biểu, đại diện các thể hệ nhà báo, của các cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn và có đủ điều kiện hoạt động công tác Hội.

Ngoài danh sách ứng cử viên được các cấp Hội giới thiệu, tại Đại hội, các đại biểu chính thức sẽ thực hiện quyền ứng cử và đề cử để bầu vào Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khoá X.

Những người không phải là đại biểu chính thức dự Đại hội cũng có thể được đề cử để Đại hội bầu vào Ban Chấp hành với điều kiện có sự đồng ý bằng văn bản kèm lý lịch trích ngang (theo mẫu) của người được đề cử.

Đại hội sẽ có quyết định cuối cùng về danh sách bầu cử trước khi tiến hành chính thức bầu cử Ban Chấp hành khoá X.

Do số lượng Ủy viên Ban Chấp hành có hạn, việc ứng cử hoặc đề cử người vào Ban Chấp hành khoá X cần được cân nhắc, chọn lọc kỹ, không nhất thiết nơi nào cũng giới thiệu người vào Ban Chấp hành.

Tất cả các công việc trên cần được hoàn tất trong quý 2 năm 2015. Giao Văn phòng, Ban Công tác Hội đôn đốc, theo dõi, tổng hợp việc thực hiện để báo cáo Ban Chỉ đạo Đại hội X, Ban Chấp hành Hội.

II- ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC

Sau khi các cấp Hội hoàn tất những công việc chuẩn bị nêu trên, Ban Chỉ đạo Đại hội sẽ họp vào đầu quý III năm 2015 để cho ý kiến về việc hoàn thiện văn kiện tiến tới Đại Hội lần thứ X; quyết định các công việc khác cũng như ấn định thời gian cụ thể tiến hành Đại hội lần thứ X.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam dự kiến được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 8 năm 2015 (2 ngày họp nội bộ, 1 ngày họp công khai). Lãnh đạo Đảng và Nhà nước sẽ dự và chỉ đạo đại hội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các cấp hội nghiên cứu, lên kế hoạch, xin ý kiến của cấp ủy trước khi triển khai thực hiện; hoàn thành mọi công việc chuẩn bị trong quý II năm 2015. Lãnh đạo các cấp Hội phát huy vai trò người đứng đầu lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện từng phần việc cụ thể.

Các ủy viên Ban Chấp hành HNBNVN phụ trách 10 Cụm thi đua có trách nhiệm kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện.

Các đơn vị chức năng Cơ quan Trung ương Hội chiếu theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện và báo cáo Thường trực Thường vụ.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT (để b/c)
- Các Ủy viên BCH (để t/h)
- Các cấp Hội Nhà báo (để t/h)
- Các đơn vị CQTWH (để t/h)
- Trang web của Hội
- Lưu VT

TM. THƯỜNG TRỰC THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



Hà Minh Huệ